



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 07:45

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.เผยวันนี้ตลาดกลางยางภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก

กยท.เผยวันนี้ตลาดกลางยางภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก



วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดร.ธีรชัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ กยท. ได้เริ่มเปิดซื้อขายยางบนตลาด Regional Rubber Market (RRM) หลังจากทำการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า เริ่มมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลาดออนไลน์แห่งใหม่นี้แล้ว โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ตรีัง พัทลุง และยะลา ซึ่ง

หันมาผลิตยางรมควันอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นำมาเสนอขายผ่านตลาด RRM สูงถึง 160 ตัน และทาง กยท. คาดการณ์ว่า ตลาด RRM จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในระบบราคาที่ยุติธรรม (Fair Price) โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP และวันนี้ กยท. ได้เดินหน้านำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ขายสามารถขายยางให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรงผ่านตลาด RRM แห่งนี้

รหัสข่าว: I-170602000369

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotr@gmail.com



เส้นทางเศรษฐกิจ <http://www.sentangedtee.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 07:46

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ฝนตกทุกวัน ภาคใต้เปิดฤดูกรีดยางไม่สดใส กรีดยางได้เดือนละ10วัน คาดปริมาณหายจากตลาด 50%

ฝนตกทุกวัน ภาคใต้เปิดฤดูกรีดยางไม่สดใส กรีดยางได้เดือนละ=10วัน คาดปริมาณหายจากตลาด 50%



ผู้เขียน	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
เผยแพร่	วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560

ภาคใต้เปิดฤดูกรีดยางไม่สดใส ฝนตกแทบทุกวัน กรีดยางได้เดือนละ 10 วันจากเดิมทำเงินได้ถึง 20 วัน คาดโค้งแรกปริมาณยางหายจากตลาด 50% แต่ราคายังถูกบิดเบือน ชี้อาเซียนยังอึดสาบเหนือ แสบปีกว่าปี گذشته

นายทศพล ชวีญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.) และเจ้าของสวนยางที่ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในปี 2560 ว่า

ชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ไม่สามารถกรีดยางได้เต็มที่ เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ ซึ่งสวนยางของต้นนั้นบางเดือนกรีดยางได้เพียง 3 วัน รวม 2 เดือนกรีดยางได้ประมาณ 10 วัน จากเดิมปกติจะต้องกรีดยางได้เดือนละ 20 วัน ทำให้ชาวสวนยางกรีดยางได้น้อยกว่าปี 2559 แม้ว่าปีที่แล้วจะเกิดภาวะภัยแล้ง 4 เดือนและฝนตกน้ำท่วมประมาณ 4 เดือนก็ตาม

ดังนั้นสถานการณ์ภาพรวมทั้งภาคใต้ในช่วงต้นฤดูเปิดกรีดยางนี้ ปริมาณยางหายไปจากตลาดประมาณ 50% และคาดว่าทั้งปียางจะหายไปมากกว่าปีที่แล้ว โดยปี 2559 มีผลผลิตประมาณ 4.7 ล้านตัน ส่งออกประมาณ 3.3 ล้านตัน แต่ปี 2560 น่าจะส่งออกได้ราว 2.3 ล้านตัน ทำให้รายได้ของชาวสวนยางภาคใต้ลดลงมาก ขณะที่ชาวสวนยางทางภาคเหนือ ภาคอีสาน จะมีรายได้ที่ดีกว่า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลผลิตยางพาราจะหายไปจากตลาด แต่ตอนนี้ราคายางก็ยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น เพราะกลไกตลาดยังถูกบิดเบือนเหมือนเดิม โดยในช่วงนี้ราคาน้ำยางสดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 61-68 บาท/กิโลกรัม (กก.) ส่วนยางแผ่นรมควันที่ประมูลซื้อขายที่ตลาดกลางยาง การยางแห่งประเทศไทย ราคาเคลื่อนไหวมาตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2560 จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 74-75 บาท/กก.

สำหรับราคายางที่ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศในเดือนพฤษภาคม 2560 บางสัญญาราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 21,420 หยวน/ตัน หรือราคากว่า 107,100 บาท/ตัน หรือราคากว่า 107 บาท/กก. ซึ่งถือว่าราคายางภายในประเทศหายไปกว่า 33 บาท/กก. หากสามารถทำให้เม็ดเงินส่วนต่างนี้มาตกอยู่ในมือของชาวสวนยางหลายล้านคนทั่วประเทศ ก็จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

เจ้าของสวนยางพารารายหนึ่ง บ้านควนอินนอโม ต.คลองหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงขณะนี้ สามารถกรีดยางได้สัปดาห์ละ 2 วัน เนื่องจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างกับปีที่แล้วช่วงนี้จะเป็นหน้าแล้งแต่ก็ยังสามารถกรีดยางเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละ 5 วัน อีกทั้งน้ำยางก็ลดลง วันกรีดยางก็น้อยมาก ราคาก็ไม่มีเสถียรภาพ เคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ที่กว่า 60 บาท/กก.

ด้านนายเงินสวัสดิ์ดี ลีมหวีสกุล ประธานสภาปฏิรูปการยางไทย กล่าวว่า สถานการณ์ยางพาราได้เปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากเจ้าของสวนยางประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยางเป็นจำนวนมาก เพราะหลังจากราคายางตกต่ำอย่างหนัก คนกรีดยางได้หันไปประกอบอาชีพอื่นแล้ว เช่น ไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ แรงงานก่อสร้าง งานบริการ และแรงงานทั่วไป ประกอบกับในปีนี้มีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตกต่อเนื่องจึงทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้อย่างเต็มที่เหมือนในช่วงที่ผ่านมา



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 07:46

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: อบจ.ตรัง หนุนชาวสวนยางพาราอบรม "หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา" เพื่อเพิ่มทักษะหลายอย่างนำไปใช้

อบจ.ตรัง หนุนชาวสวนยางพาราอบรม "หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา" เพื่อเพิ่มทักษะหลายอย่างนำไปใช้

แหล่งที่มา : สทท.ตรัง

วันที่ข่าว : 1 มิถุนายน 2560



องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หนุนชาวสวนยางพาราอบรม "หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา" เพื่อเพิ่มทักษะหลายอย่างนำไปใช้

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายทวี สัตยาไชย นายสมเกียรติ จินห์นั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอวังวิเศษ เขต 1 เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดและพบปะชาวบ้านที่เข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา" รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดบ้านหลังควน หมู่ที่ 21 ตำบลเขาวีเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยางให้กับชาวบ้าน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 รวมเวลา 9 ปี แล้วซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2560 แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ใช้เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน สำหรับรุ่นที่ 12 ของปีนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 100 คน มีนายอดุลย์ สัมพันธ์วิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า "ช่างลับมีดกรีดยาง" โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโคนต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการ คือ กรีดยางอย่างไรให้น้ำยางมากที่สุด , กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด , กรีดยางอย่างไรให้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งนอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีดคนละ 1 ชุดเพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งในช่วงของการฝึกทักษะลับมีดกรีดยางทุกคนต่างก็ตั้งใจฟังวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเคล็ดลับต่างๆ และลองลับมีดด้วยตนเองและทดลองใช้มีดกรีดยาง ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นายสมคิด ศรีบุญภาค อายุ 43 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21 ตำบลเขาวีเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง กล่าวว่า เข้าร่วมการอบรม "หลักสูตรเทคนิคการสับมีดกรีดยางพารา" มาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งได้นำความรู้ ทักษะต่างๆ ไปใช้ได้จริง ทำให้รู้เทคนิคการสับมีด รู้วิธีการรักษาหน้ายาง ให้น้ำยางออกต้องทำอย่างไร เมื่อก่อนกรีดยางแบบไม่มีความรู้ตามประสาชาวบ้าน เมื่อนำเทคนิคไปใช้ก็ได้น้ำยางปริมาณมากขึ้น หากมีโครงการแบบนี้จัดขึ้นอีกก็จะบอกให้ชาวบ้านทราบและให้มาร่วมเข้าอบรม และพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับชาวบ้านที่พลาดโอกาสเข้าร่วม และไม่ต้องไปจ้างสับมีดกรีดยาง

ด้านนายอดุลย์ สัมพันธ์วิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับผลตอบแทนอย่างดีมากจากเกษตรกร เนื่องจากใช้เวลาน้อยในการอบรม และช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายจ้างสับมีด ต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพราะได้ให้องค์ความรู้กับเกษตรกร อีกทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำสวนยาง ทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จเร็วขึ้น



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: สัปดาห์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 07:47

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.เริ่มเปิดซื้อขายยางผ่านตลาด RRM นำร่องยางรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน GMP กว่า 160 ตัน

กยท.เริ่มเปิดซื้อขายยางผ่านตลาด RRM นำร่องยางรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน GMP กว่า 160 ตัน

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 1 มิถุนายน 2560 17:56:37 น.

นายธีช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้เริ่มเปิดซื้อขายยางบนตลาด Regional Rubber Market (RRM) หลังจากทำการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าเริ่มมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลาดออนไลน์แห่งใหม่นี้แล้ว โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ตรัง พัทลุง และยะลา ซึ่งหันมาผลิตยางรมควันอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นำมาเสนอขายผ่านตลาด RRM สูงถึง 160 ตัน

"กยท. คาดการณ์ว่า ตลาด RRM จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในระบบราคาที่ยุติธรรม (Fair Price) โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP และวันนี้ กยท. ได้เดินหน้านำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ขายสามารถขายยางให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศได้โดยตรงผ่านตลาด RRM แห่งนี้"ผู้ว่า กยท.กล่าว

--อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317
อีเมล: rachada@infoquest.co.th--

รหัสข่าว: I-170602000376

หน้า: 1/1



กยท.เริ่มเปิดซื้อขายผ่านตลาด RRM นำร่องยางรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน GMP กว่า 160 ตัน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๗:๕๖:๓๗ น.

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้เริ่มเปิดซื้อขายยางบนตลาด Regional Rubber Market (RRM) หลังจากทำการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าเริ่มมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลาดออนไลน์แห่งใหม่นี้แล้ว โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ตรัง พัทลุง และยะลา ซึ่งหันมาผลิตยางรมควันอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นำมาเสนอขายผ่านตลาด RRM สูงถึง 160 ตัน

"กยท. คาดการณ์ว่า ตลาด RRM จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยาง และสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในระบบราคาที่ยุติธรรม (Fair Price) โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP และวันนี้ กยท. ได้เดินหน้านำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ขายสามารถขายยางให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรงผ่านตลาด RRM แห่งนี้"ผู้ว่า กยท.กล่าว

--อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:

rachada@infoquest.co.th--

แนวหน้า

วางพวงมาลา



ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

นางสาวเสาวคนธ์ ศรีวิศาล หัวหน้ากองการประชุม การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 หน้าอาคารรัฐสภา เมื่อเร็วๆ

นี้

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัด

ThaiPR.net -- พุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 17:06:41 น.

กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--แพนดิจิตต์ ชิสเต็ม

วันพีชมงคลนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งของเกษตรกร เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกและการทำการเกษตร และในแต่ละปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสถาบันเกษตรกร ทั้งในส่วนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น มีการดำเนินงานที่สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก เหมาะสมสำหรับการยกย่องให้เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และในปีนี้ก็เช่นเดียวกันที่ได้มีการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 7 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 3 แห่ง เข้ารับพระราชทานโลรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.สหกรณ์การเกษตรยานดาขาว จำกัด อำเภอยานดาขาว จังหวัดตรัง 2.สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด อำเภอมพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 3. สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด อำเภอนิคมมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 4.สหกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 6. สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านป่าชิง จำกัด อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา และ 7.สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัด อำเภอลองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวให้กำลังใจและชื่นชมกับความความสำเร็จของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้ผ่านการประเมินว่าเป็นกลุ่มที่มีผลงานดีเด่นและมีความเข้มแข็ง มีโอกาสเข้ารับพระราชทานโลจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 นับเป็นวันที่ประกาศความดีงามของสหกรณ์ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ได้รับรู้

"กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรหรือว่าผู้นำสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ได้รับให้มากที่สุดอย่างรวดเร็วและครอบคลุมให้มากที่สุดต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ที่ทำสวนยางพาราที่ประสบความสำเร็จในการทำงานด้านการตลาดเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกยังผลให้สมาชิกสามารถขายยางพาราในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป นับเป็นการการพัฒนาอาชีพยางพารา มีการพัฒนาขบวนการผลิตยางพาราให้ก้าวไปสู่อาชีพที่มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานของน้ำยาง ของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัด อำเภอลองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น" ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากราว จำกัด เป็น 1 ใน 7 สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ การดำเนินงานของสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของสมาชิกสหกรณ์ให้มีความยั่งยืน ผลผลิตดี ต้นต่อมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคแมลงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ์และเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ และสร้างองค์กรและปัจจัยเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงานของสหกรณ์ด้วยการร่วมมือกันของมวลสมาชิก

โดยสมาชิกทั้งหมดจะนำเงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีมาเป็นทุนในการจัดหาที่ดินและการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อการบริหารงานของสหกรณ์อย่างเต็มที่และครบวงจร และสหกรณ์ได้สร้างพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน

ทางด้าน นายจรงค์ โพธิ์งาม ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัดเปิดเผยว่า สมาชิกสหกรณ์เริ่มปลูกยางพาราเมื่อปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมามีโครงการของรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกยางพารา แต่เมื่อยางกรีดได้ก็ต้องเจอปัญหาเรื่องของการตลาด เกษตรกรไม่รู้จะไปขายที่ไหน และถ้ามีพ่อค้ามาซื้อก็จะได้ราคาถูก จึงได้มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออก จึงพบว่าต้องรวมกลุ่มแล้วจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ใช้ระบบสหกรณ์มาเป็นกลไกในการบริหารจัดการทั้งระบบ ตั้งแต่ขบวนการผลิต โดยสหกรณ์จะประสานงานกับส่วนงานภาครัฐ จัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในการผลิตยางพาราที่ถูกต้องและมีคุณภาพ บริหารจัดหาวัสดุทางการเกษตรมาให้บริการสมาชิกในราคาถูกลงกว่าท้องตลาด และรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเพื่อจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อ ที่สามารถผลิกผันจากผู้ถูกกำหนดราคาในผลผลิตของตนเอง มาเป็นผู้กำหนดราคาขายโดยผู้ผลิตเอง โดยสหกรณ์ได้ใช้ระบบประมูลราคาจากกลุ่มพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อ ยังผลให้เกษตรกรสมาชิกขายได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันมีสมาชิก 365 คน มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินสะสมประมาณ 1.6 ล้านบาท และนอกเหนือจากการบริหารจัดการเรื่องยางพาราแล้วทางสหกรณ์ยังให้บริการสมาชิกด้านสินเชื่อ ด้านการจัดหาสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้สมาชิกในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด และรับฝากเงินจากสมาชิกอีกด้วย



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย

TRA NEWS

สถานการณ์ยางวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา แต่ละระดับ 66.01 บาท/กก. และ 66.68 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.34 บาท/กก. และ 0.59 บาท/กก. ตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวที่แต่ละระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์จากการแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาทประกอบกับมีปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ อีกทั้งธนาคารกลางจีนระงับการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเนื่องจากสภาพคล่องเริ่มมีเสถียรภาพ

ที่มา : สถาบันวิจัยยางพารา การยางแห่งประเทศไทย



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย

TRA NEWS

ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4 : 23 พ.ค. 60



ด้วยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) กำหนดจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ้ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การค้า-ลงทุน

วันที่: พุธที่ 1 มิถุนายน 2560

ปีที่: 30 ฉบับที่: 10479

Col.Inch: 69.69 Ad Value: 1 67,256

หัวข้อข่าว: ต่างชาติรุกลงทุน 'รับเบอร์ชิตี'

หน้า: 7(บน)

PRValue (x3): 501,768

ศิลป์: ลีลี

ต่างชาติรุกลงทุน 'รับเบอร์ชิตี'

กนอ.ชี้เพิ่มใช้ยางปีละ 2 แสนตัน เตรียมผุด 3 นิคมฯ ในอีอีซี เนื้อที่ 6 พันไร่

กนอ.เดินหน้า "รับเบอร์ชิตี" เข้มมีนักลงทุนสนใจเข้าลงทุนแล้ว 8 ราย บนเนื้อที่ 120 ไร่หวังเติมโครงการเกิดการลงทุนกว่า 8 พันล้านบาทเพิ่มการใช้ยางปีละ 2 แสนตัน สร้างรายได้ปีละกว่า 6 พันล้านบาท เล็งสร้างรับเบอร์ชิตีเพิ่มที่นราธิวาส

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิด "โครงการกนอ.สานพลังประชารัฐยกระดับเอสเอ็มอียางไทยก้าวไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ชิตี)" ว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้ยั่งยืน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปจากการวิจัยและพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางกระทรวงได้กำหนดการพัฒนามาตรการต่างๆ และให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานหลัก

ในการดูแลพื้นที่นิคมฯทั่วประเทศ ซึ่งรับเบอร์ชิตี ถือเป็นจุดเริ่มต้นการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ เกิดการพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยางพารา ทั้งนี้ หากมีการลงทุนเต็มพื้นที่โครงการรับเบอร์ชิตี จะเกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 8 พันล้านบาท เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในพื้นที่เพิ่มเป็น 2 แสนตันต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 4 หมื่นตันต่อปี และโรงงานในรับเบอร์ชิตีจะสร้างรายได้ปีละกว่า 6 พันล้านบาท ในส่วนของเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมยางพารากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ ให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถยกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงการสร้างแบรนด์และคุณภาพของสินค้า

นายวีรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการกนอ. กล่าวว่า ขณะนี้รับเบอร์ชิตีมีผู้ประกอบการเข้ามาจองพื้นที่แล้วประมาณ 20% เนื้อที่ 120 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 660 ไร่ โดยมีนักลงทุนที่เซ็นสัญญาแล้ว 2 ราย และกำลังจะเซ็นสัญญาภายในปีนี้ อีก 6 ราย นักลงทุน

ที่เข้ามาตั้งโรงงานมาจากหลากหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา อิตาลี รวมทั้งนักลงทุนจากไทย ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตถุงมือยางสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง โรงไฟฟ้า และแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง

กนอ.ยังได้ก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมยางพารา ที่ผ่านมาเฟสแรกได้สร้างไปแล้ว 3 ยูนิต มีผู้ประกอบการเข้าไปโรงงานหมดแล้ว ส่วนเฟส 2 ได้สร้างโรงงานสำเร็จรูปอีก 7 ยูนิต มีผู้ประกอบการเข้ามาเช่าพื้นที่เต็มโครงการแล้วเพื่อประกอบกิจการประเภทยางคอมปาวด์ หมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และกรวยยางจราจร

"กนอ.คาดว่า จะขายพื้นที่ในรับเบอร์ชิตีได้ทั้งหมดภายใน 3-5 ปี หากมีการลงทุนเต็มพื้นที่จะมีโรงงานประมาณ 70 โรง จะเป็นเงินลงทุนกว่า 8 พันล้านบาท และสร้างรายได้เพิ่มอีกกว่า 6 พันล้านบาทต่อปี"

นอกจากนี้ บอร์ดกนอ. อยู่ระหว่างการศึกษาที่จะขยายพื้นที่นิคมรับเบอร์ชิตีเพิ่มในภาคใต้ โดยได้มองพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คือ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพารา แปรรูปอาหาร



กรัตติยาง : นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทดลองกรัตติยางพารา หลังเป็นประธานเปิดโครงการ "กนอ.สานพลังประชารัฐ ยกระดับเอสเอ็มอียางไทย ก้าวไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ชิตี)" ที่ จ.สงขลา วานนี้ (31 พ.ค.)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การค้า-ลงทุน

วันที่: พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560

ปีที่: 30 ฉบับที่: 10479

Col.Inch: 69.69 Ad Value: 1 67,256

หัวข้อข่าว: ต่างชาติรุกลงทุน 'รับเบอร์ซีดี'

หน้า: 7(บน)

PRValue (x3): 501,768

ศิลปิน: ลีลี

ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาล คาดว่าจะใช้พื้นที่ประมาณ 2 พันไร่ จะจัดหาพื้นที่ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ จะเริ่มพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างสาธารณูปโภคในปี 2561-2563 คาดจะเปิดดำเนินการได้ช่วงปลายปี 2563

สำหรับภาคใต้เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราที่สำคัญของประเทศ มีผลผลิตปีละกว่า 3 ล้านตัน จากผลผลิตทั้งประเทศประมาณ 4.5 ล้านตัน จึงเป็นโอกาสที่จะเพิ่มพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพาราได้อีกหลายแห่ง ซึ่งขณะนี้ได้เปิดแผนโครงการนิคมอุตสาหกรรมในจ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมาพิจารณาใหม่ เพื่อจัดทำนิคมฯสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา และแปรรูปการเกษตร จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในพื้นที่

สำหรับในการขายนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ขณะนี้บอร์ด กนอ. อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการลงทุนนิคมฯของเอกชนที่ได้ยื่นเข้ามาขอตั้งนิคมฯ 3 แห่งในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) มีพื้นที่แห่งละประมาณ 2 พันไร่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการลงทุนในพื้นที่อีอีซี คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววัน

ในส่วนของการลงทุนตั้งนิคมฯของ กนอ. ขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินหน้าโครงการสมาร์ทปาร์ค ที่อ.มาบตาพุด จ.ระยอง เนื้อที่ 1.4 พันไร่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล คาดจะเริ่มก่อสร้างได้ช่วงต้นปี 2561 พร้อมกันนี้ ยังเร่งดำเนินการนิคมฯในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และที่อ.สะเดา จ.สงขลา ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่จากกรมธนารักษ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: ธุรกิจตลาด/ประชาคมอาเซียน

วันที่: ศุกร์ 2 มิถุนายน 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5230

หน้า: B12(ซ้าย)

Col.Inch: 41.78 Ad Value: 37,602

PRValue (x3): 112,806

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน: เพิ่มมูลค่ายางพาราสู่ตลาดโลก

รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน



ดร.ดร.อัคร พิกลาวัณิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการก้ำ
สวนยางปฐภาค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำแพงแสน

เพิ่มมูลค่ายางพารา สู่ตลาดโลก

หนึ่งในปัญหาหลักของอุตสาหกรรมยางพาราไทยที่ผ่านมา ก็คือสัดส่วนการใช้ยางพาราภายในประเทศต่อผลผลิตทั้งหมดยังคงต่ำเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตยางพาราของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดปี 2558 ไทยผลิตยางพาราอยู่ที่ 4.5 ล้านตัน เมื่อเทียบสัดส่วนความต้องการใช้ยางพาราในประเทศกับปริมาณการผลิตพบว่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปี 2549 การใช้ยางพาราในประเทศอยู่ที่ 3 แสนตัน ปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 6 แสนตัน สัดส่วนเพิ่มจาก 10% ในปี 2549 เป็น 13% ในปี 2558 ขณะที่สัดส่วนความต้องการใช้ยางพาราในประเทศมาเลเซีย ปี 2558 อยู่ที่ 35% ปี 2558

มูลค่าการผลิตยางพาราทั้งระบบของไทยอยู่ที่ 9 แสนล้านบาท หากไทยสามารถดันให้มีการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 20% มูลค่ายางพาราของไทยจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าเป็น 1.8 ล้านล้านบาท จะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 1.1-1.5 แสนคน

กรณีของ "บริษัท 42 เนอเจอร์ลรีบบอร์ จ.สงขลา" เป็นกรณีที่น่าสนใจครับ เดิมเป็นผู้รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบขายส่งให้กับยางล้อรถยนต์ยักษ์ใหญ่ ซึ่งราคายางแต่ละวันขึ้นอยู่กับราคาตลาดและราคาโรงงาน ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นเพื่อขายให้โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ราคาก็ต้องขึ้นอยู่กับตลาดในช่วงนั้น ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในธุรกิจ เมื่อบริษัทนี้หันมาผลิตยาง

สดเพียง 30 บาท/กิโลกรัม จึงคิดนำยางพารามาแปรรูป ได้แก่ ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา ที่นอนยางพารา หมอนยางพารา ที่รองแก้ว ยางบีบมือ และหมอนจัดทำของคนไข้ในโรงพยาบาล จุดเริ่มต้นการแปรรูปคือการมองสินค้าใกล้ตัวที่เห็นใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง

จึงได้เริ่มโครงการกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ "ไอแทป (ITAP)" โดยไอแทปจะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์แรกที่นำเสนอได้แก่ ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา (นำน้ำยางมาทาลงที่ด้านหนึ่งของถุงมือผ้าเพิ่มมูลค่าและความทนทานให้กับถุงมือ) ได้รับทุนสนับสนุนจากไอแทป 2.5 แสนบาท ถือเป็น SMEs รายแรกที่ทำกรแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพารา ใช้เวลาลองผิดลองถูกในการผลิตประมาณ 2 ปี ภายใต้ "แบรนด์ MaxGloves" สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แม่น้ำ สามารถใช้จับไม้และเหล็กได้ เนื่องจากทนต่อการที่ทะเลลูที่หัวเข็ม 4 มิลลิเมตรได้ และทนต่อการหักงอได้ถึง 3 แสนครั้ง ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าถุงมือผ้า

การผลิตช่วงแรกใช้แรงงานชาวบ้าน 4-5 ครอบครัว สามารถผลิตได้ 10 โหล/ครอบครัว/วัน ต้องจ่ายค่าจ้างให้ชาวบ้านคู่ละ 2 บาท และต้นทุนในการผลิตอื่นๆ อีก ปัจจุบันขายในราคาปลีกคู่ละ 35 บาท ส่งผลให้ได้มูลค่าเพิ่มเกือบ 5 เท่า

ปัจจุบันบริษัทเริ่มนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิตทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นคู่/ปี และกำลังจะตั้งโรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) มีท่าการผลิตด้วยการออกอีเวนร่วมกับภาครัฐ และมีตัวแทนจำหน่าย ส่วนการส่งออกชุดแรกส่งไปแล้วที่ออสเตรเลียเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีส่งไปที่อิหร่าน และตุรกีและมีแผนจะส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้

นอกจากนี้ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากยางพาราอีก ล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "ยางบีบมือ" เน้นการบริหารและกำลังพัฒนาหมอนจัดทำของคนไข้ในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา

ผมหวังว่าบทความนี้จะช่วยกระตุ้นผู้อ่านให้หันไปผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่ตลาดโลกกันครับ ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 2 มิถุนายน 2560

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23412

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 33.32 Ad Value: 34,986

PRValue (x3): 104,958

คลิป: ลีส์

หัวข้อข่าว: นิคมฯยางพาราสงขลาเคีบ'อุตสาหกรรม'หนุนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นราคาพุ่ง

'อุตสาหกรรม'หนุนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นราคาพุ่ง นิคมฯยางพาราสงขลาเคีบ

"อุตสาหกรรม"ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า
นิคมฯยางพารา สงขลา เฝ้ารอการก่อสร้างรุด
หน้ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มั่นใจแล้วเสร็จเปิด
บริการนักลงทุนมี61 พร้อมเดินหน้าสนับสนุน
พัฒนาวิจัยยางพาราเพิ่มความต้องใช้ยาง
พาราในภาคอุตสาหกรรมผลักดันราคาขยับเพิ่ม

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตรประธานกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย
(กยอ.) เปิดเผยว่า นายอุตสาหกรรม สว.นายารมว.
อุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม และรับฟัง
บรรยายความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา หรือ Rubber City ในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ระยะที่ 2/2 และ 3 บนพื้นที่ รวม
ประมาณ 1,218 ไร่ ปัจจุบันมีความก้าวหน้า
ไปมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของระ
บบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่วาง
ไว้ นักลงทุนวางแผนเริ่มเข้าใช้พื้นที่ได้ในต้น
ปี 2561

ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายที่สำ
คัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของ
ไทยให้ยั่งยืนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิน

ค้ายางพาราที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การแปรรูปจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของไทยอย่าง
ยั่งยืน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศได้

"ที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกน้ำยางพ
ราเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่เราไม่สามารถ
กำหนดราคาขายพาราได้เองทำให้ราคามีความ
ผันผวนและไม่มีเสถียรภาพ รวมถึงจุดอ่อนใน
การส่งออกวัตถุดิบราคาถูกไปขายให้ต่างประเทศ
ที่นำไปแปรรูปด้วยเทคโนโลยีแล้วกลับม
ขายให้เราในราคาแพง ดังนั้นรัฐบาลจึงได้กำ
หนดเป้าหมายให้ชัดเจน และบูรณาการกับภาค
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนับสนุนพัฒนา
และวิจัยยางพาราเพื่อเพิ่มความต้องใช้ยางพารา
ในภาคอุตสาหกรรมสร้างกลไกผลักดันราคาขยับ"

ทั้งนี้รัฐบาลมอบให้ กยอ.ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการกำกับดูแลจัดตั้งนิคมฯทุกแห่งทั่ว
ประเทศ ให้เข้าดำเนินการจัดตั้งนิคมฯ ดังกล่าว
ถือเป็นจุดเริ่มต้นการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ เนื่อง
จากเป็นพื้นที่ที่มียางพาราเป็นวัตถุดิบในการร
รับภาคอุตสาหกรรมยางพารา และมีการเชื่อม

โยงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแนวทาง
พลังประชารัฐ จึงนับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อ
การยกระดับพื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน รวมถึงการศึกษาวิจัยที่เชื่อมโยง
โยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่อุตสาหกรรม
ยางพาราต้นน้ำกึ่งกลางน้ำและปลายน้ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น กยอ.ยังได้กำหนดแนวทางการ
พัฒนานิคมฯยางพารา ที่สอดคล้องกับนโยบาย
การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการ
กยอ.สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยาง
ไทย ก้าวไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา
โดยการพัฒนาอาคารโรงงานมาตรฐานเพื่อ
รองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยางพารา โดยเป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่
มีมลพิษภายในพื้นที่ระยะที่ 3 ของนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ จ.สงขลา เป็นโครงการก่อสร้าง
อาคารโรงงานมาตรฐานสำเร็จรูป พร้อมระ
บบสาธารณูปโภค ผู้ประกอบการสามารถเข้า
ประกอบกิจการได้ทันที บนพื้นที่ 25 ไร่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบนั้ย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 2 มิถุนายน 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21682

Col.Inch: 6.34 Ad Value: 10,144

คอลัมน์: ย่อยข่าวตลาด: แห่ซื้อที่

หน้า: 9(บนซ้าย)

PRValue (x3): 30,432

ศิลปิน: ชาว-ดำ



แห่ซื้อที่: นายวีรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ที่จังหวัดสงขลาว่า มีผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปยางพาราในอุตสาหกรรมถุงมือยาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิตจากประเทศศรีลังกา มาเลเซีย จีน อิตาลี เข้ามาซื้อพื้นที่เพื่อตั้งโรงงานรวม 120 ไร่ จากจำนวนพื้นที่ของนิคมฯรวม 660 ไร่ โดยกนอ.มั่นใจว่าจะสามารถขายพื้นที่ทั้งหมดเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ ภายในปี 2561